

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอภัยมณี ประดิษฐาน

ปีที่ 40 ฉบับที่ 192 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครฯรับนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ บัดนี้-11 เมษายน 2555 รับสมัคร 10-11 เมษายน 2555 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์สมพงษ์ เหมือนเพชร ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่ารับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในครั้งนี้ เนื่องจากการรับสมัครในรอบที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงได้ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้

ผู้ที่ผ่านการสมัคร และสอบทุกรายวิชาตามที่กำหนดของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้แล้ว ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปยื่นในวันรับสมัครเพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครและไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยสมัครต้องซื้อใบสมัครและต้องสมัครใหม่ โดยเลือกสาขาวิชาเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น และจะมีการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2555

ม.ราชภัฏนครฯรับสมัครนักศึกษา ป.โท/ป.เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 รับสมัครระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร 9 ชั้น 3

หลักสูตรที่เปิดรับมีดังนี้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนจันทร์-ศุกร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นท.ม.) สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและใบสมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่ www.nstru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ -13 พฤษภาคม 2555

**สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2555**

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555	มติ : ให้ความเห็นชอบหลักการข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 โดยให้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงก่อนนำเสนอรายงานผลการแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3.2	อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	มติ : อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข
3.3	ให้ความเห็นชอบการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	มติ : ให้ความเห็นชอบการต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์วิมล คำศรี
4.1	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)	มติ : อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อัครวิไลวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอรายงานผลการแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2	อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)	มติ : อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพร อัครวิไลวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอรายงานผลการแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4.3	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)	มติ : อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อัครโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอรายงานผลการแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4	อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554	มติ : อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 632 คน
4.5	อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554	มติ : อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 65 คน
15	อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	มติ : อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 คน
4.7	อนุมัติการขอขยายเวลาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	มติ : อนุมัติการขอขยายเวลาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)จำนวน 6 คน คนละ 1 ภาคการศึกษา
4.8	แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555	มติ : อนุมัติแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ห้วยเขามหาชัย

ด้วยในปี 2555 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากห้วยเขามหาชัย ในวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อไปร่วมอภิเษกก่อนสงกรานต์พระพุทธรูปหึงค์ ณ สนามหน้าเมือง

จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ห้วยเขามหาชัย ตามวันและเวลาที่แจ้งแล้วข้างต้น และพร้อมกันที่สำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00 น. แต่งกายเสื้อขาว กางเกง / กระโปรงขาว



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ พุธนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันจักรี มหาชัยสารจึงขอขยับมาออกในวันนี้แทน ซึ่งเป็นวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

วันที่ 9 เมษายน ที่จะถึงนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกันทั้ง 23 อำเภอ โดยเฉพาะจุดสำคัญของจังหวัด จัดที่วัดหน้าพระบรมธาตุ มีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาพร้อมกับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และเวลา 19.30 น. เป็นต้นไปเป็นพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จังหวัดจึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการปลูกปัญญา ถึงคราวพบพี่เลี้ยง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยจัดต่อยอดเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำผลงานวิชาการเรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพบพี่เลี้ยง โดยเชิญรศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ มาบรรยายหัวข้อ “การทำผลงานวิชาการ” และผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี บรรยายในหัวข้อ “การเขียนคำนำและบทนำ” ได้รับความรู้กันแบบเต็มวัน ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ในกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 29 เมษายน เวลา 09.00-16.30 น. สนใจแจ้งชื่อได้ที่คุณวิมล เรียนสุด ภายในวันที่ 12 เมษายนนี้ โทร. 9818 และ 174

มาต่อที่เรื่องน่ายินดีของ “คนในครอบครัวมหาชัย” ชาวแรก ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2554 โดยเดินทางไปรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

เรื่องที่น่ายินดีต่อมา ถึงฤดูกาลของงานอุปสมบทปีนี้มีบุคลากรของเราเข้าสู่พิธีกันสองท่าน ท่านแรก คุณเสริมรัตน์ อนันท์กาญจน์ จะมีพิธีปลงพมณาและสมโภชผ้าไตร ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และพิธีอุปสมบทในวันที่ 9 เมษายน ณ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ท่านที่สองคุณธีรวัฒน์ พูลพล (น้องไอ้ แห่งวจก.) จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทเช่นกัน วันพุธที่ 11 เมษายน มีพิธีทำขวัญนาค ที่บ้านตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช และมีพิธีอุปสมบทในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน ณ พัทธสีมาวัดป่าหวาย ส่วน “แม่ต๊อบ” หรือ คุณอังคณา ขวดแก้ว ก็เป็นปลื้มสุดๆเช่นกันที่ลูกชาย ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท มีพิธีทำขวัญนาค ในวันที่ 11 นี้ รายนี้ไม่ได้แจกการ์ด แต่ “บอกปาก” เชิญน้องพี่ไปร่วมรับประทานอาหาร ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงเย็น ณ บ้านพัก ซอยทางเข้าวัดป่ายาง

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ จากท่าน ว. วัชรเมธี “ความทุกข์แท้ๆ อายุสั้น แต่เรามากต่ออายุให้มันด้วยความคิดวณเวียนซ้ำซาก” สวัสดิ์ดีคะ